



ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ Chiang Mai Airport Customs House



ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมวาระเร่งด่วน เกี่ยวกับสถานการณ์โรคไวรัส COVID-19

นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายภิสรค์รัฐ นิลพันธ์ หัวหน้าฝ่ายสืบสวน และปราบปราม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร เข้าร่วมประชุมวาระเร่งด่วน เกี่ยวกับสถานการณ์โรคไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.)

๑) ทชม. ในฐานะเจ้าของพื้นที่ จะดำเนินการจัดตั้ง EOC (Emergency Operations Center) ประกอบด้วย ทชม. ด้านควบคุมโรค ด้านตรวจคนเข้าเมือง ด้านศุลกากร และผู้แทน AOC (Airline Operators Committee) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ในการติดตาม สถานการณ์โรค COVID-19 และให้การคัดกรองผู้โดยสารมีประสิทธิภาพ รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดของโรคระยะที่สาม โดย ทชม. จะกำหนดให้มีการประชุม EOC ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป (จันทร์ถึงศุกร์) เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงาน ทชม.

๒) ที่ผ่านมา การดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าของด่านควบคุมโรคและ ทชม. ได้เริ่มตั้งแต่

๓ มกราคม ๒๕๖๓ จากเที่ยวบินเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน



ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ Chiang Mai Airport Customs House



ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าเป็นเกียรติในงานครบรอบ 32 ปี การดำเนินงาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่

๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ จากเมืองกวางโจว ประเทศจีน

๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ จากทุกเมืองจากประเทศจีน

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จากมาเก๊า ฮองกง ไต้หวัน

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จากประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จากเกาหลีใต้

ผู้โดยสารขาออก : ติดตั้งคัดกรอง เครื่องเทอร์โมสแกน คัดกรองทุกเที่ยวบิน

๓) ดทม. ได้ชี้แจงประเด็นการส่งออกหน้ากากอนามัย ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ.

๒๕๖๓ เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย เพิ่มเติม และสอบถามความชัดเจนประเด็นการระงับเที่ยวบิน
จากประเทศจีน ตามที่ปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์ โดยที่ ทชม ชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าว มีข้อมูลคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง โดยสถานะล่าสุด ยังมีเที่ยวบินในเส้นทาง เชียงใหม่ - กวางโจว เชียงใหม่ - Kunming เชียงใหม่ - Hong Kong เชียงใหม่ - Taipei ตามปกติ





คณะทำงานประชาสัมพันธ์
ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

<http://chiangmaiairport.customs.go.th>

